

## มธ. ศูนย์ลำปาง จัดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ และการศึกษาดูงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จัดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ และการศึกษาดูงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 28 – 29 มกราคม 2560 ณ ห้อง 3502 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ จังหวัดลำปาง โดยมี รองศาสตราจารย์ สายฝน สุเอียนทรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานการจัดงาน กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระยะเวลา 2 วัน โดยในวันแรก วันที่ 28 มกราคม 2560 เริ่มต้นด้วยการบรรยายเรื่อง ความผูกพันของพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชน ได้รับเกียรติจาก นายนเรศ แสงอรุณ นักประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้บรรยาย ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง ภัยคุกคามต่อความมั่นคงในปัจจุบัน ได้รับเกียรติจาก นายอนุกุล เจริมมงคล ที่ปรึกษาสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ เป็นผู้บรรยาย จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย โดย พันตรี วิษณุรักษ์ ชันทองทิพย์ มณฑลทหารบกที่ 13 ให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยาย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 29 มกราคม 2560 ผู้เข้าร่วมโครงการที่ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มากกว่า 500 คน ได้ออกเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้พระราชดำริ อาทิ การทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ การทำเซรามิก การจักรสานงานไม้ไผ่ และการแกะสลัก จากนั้นได้ไปศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ต๋ำตามพระราชดำริ เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสาน การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปผลผลิตจากการเกษตร การปลูกผักและผลไม้ในโรงเรียน และการทำฝายกึ่งถาวร กิจกรรมเรียนรู้หลักการสร้างฝายกึ่งถาวรชะลอน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชน เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรมของโครงการ จากการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง 2 วัน ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความสำนึกในความเป็นคนไทย เข้าใจในความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทย มีความสำนึกร่วมปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงได้สร้างความรู้รักสามัคคี และได้เรียนรู้โครงการในพระราชดำริต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืนของคนไทย

\*\*\*\*\*

